

EM LÀM ĐỘI TRƯỞNG

15 tuổi, lứa tuổi chưa phải đã lớn, nhưng ở em có nhiều điều thú vị. Với khuôn mặt hoa niên xinh xắn, với nụ cười vô tư tươi sáng - thân thiện - cởi mở, đong đầy tự tin, em thật sự đã được trưởng thành

15 tuổi, em được các bạn đồng đội đề cử làm đội trưởng Đội Sen Lam. Mô hình Đội Tự Trị được Hội Đồng Đoàn giao phó, em điều hành một cách tuyệt vời, hoàn thành xuất sắc

Trong phật sự điều hành đội, em luôn luôn khiêm tốn, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức sâu rộng, rèn luyện kỹ năng - đạo đức bản thân, yêu nghề đội trưởng, mạnh dạn dẫn thân. Trong sinh hoạt đội, các đề tài tu học được tái hiện, em hướng dẫn các bạn thảo luận, cùng nhau bàn bạc đưa ra giải pháp sinh hoạt tuyệt vời thú vị

Với hoài bão ước mơ to lớn, với tinh thần đồng đội - vị tha, em luôn luôn nghĩ đến các bạn, dành nhiều thời gian - tình cảm, vì các bạn thân yêu. Em luôn luôn là sự ngưỡng mộ, là nguồn động lực, truyền cảm hứng đến từng mỗi thành viên trong đội, thích thú tham gia sinh hoạt đội, tiếp cận nền giáo dục GDPT. Làm cho mỗi thành viên là những hạt nhân dần dần hé lộ, phát triển tài năng, làm cho các buổi sinh hoạt đầy sinh thú, làm cho môi trường sống chung quanh tốt đẹp đầy ý nghĩa hơn theo từng ngày

Mô hình Đội Tự Trị là sức sống, là đòn bẩy tạo nên sức bật, làm cho đoàn phát triển vững mạnh. Mô hình Đội - Chúng Tự Trị, đúng ra đã được phổ biến. Nhưng nhiều năm qua, chương trình này chưa được xem trọng Ngành Thiếu Nam GDPT phải được vững

manh, phat sự này phải được đặc biệt mở rộng, tổ chức hội thảo lớn đến từng HTr cầm đầu, xoáy vào trọng tâm, thúc đẩy - xúc tiến - nhân rộng mô hình Đội Tự Trị nhiều hơn

Hội thảo được thành công, là hội thảo có nhiều nhân tố tham gia đề tài, có trải nghiệm xuất sắc, tập trung công trình nghiên cứu có tầm cỡ, có tư duy - ấn tượng, có khối lượng thông tin cần thiết. Đề tài hội thảo, phải nói lên cho được những vấn nạn, mục đích hướng đến như thế nào. Hầu hết phải được nổi bật, toát lên được mặt mạnh mặt yếu, mặt làm được và chưa làm được, rút ra ưu - khuyết điểm. Từ đó, tạo nên nguồn cảm hứng, cử tọa tâm huyết chia sẻ - lập luận - tranh biện, mạnh dạn khám phá - tìm ra điểm sáng đặc biệt - có giải pháp giải quyết vấn nạn, định hình tiêu hướng hành hoạt, vận dụng dự án

phù hợp, đảm bảo chắc chắn sinh hoạt ngành
Thiếu Nam vững mạnh - hiện thực hoành
tráng



Nguyễn Hoàng

Phan Văn Huy Tâm